

Số: /BC-SKHCHN

Đồng Nai, ngày tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/NQQ-HĐND ngày 10/12/2022 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về phát triển thanh niên tỉnh đến năm 2030

Thực hiện Văn bản số 4287/SNV-TCCQ ngày 17/10/2023 của Sở Nội vụ v/v báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 10/12/2022 của HĐND tỉnh. Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo kết quả thực hiện như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI:

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai (sau đây gọi tắt là Sở KH&CN) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở KH&CN theo quy định của pháp luật.

- Về tổ chức cơ sở Đảng: Tính đến thời điểm báo cáo, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ hiện có 102/126 đảng viên (đạt tỷ lệ 82,9%), sinh hoạt tại 08 chi bộ trực thuộc với cấp ủy gồm có 10 đồng chí.

- Về tổ chức Công đoàn: CĐCS hiện có 01 CĐBP và 06 Tổ công đoàn trực thuộc với công đoàn viên 126/126, đạt tỷ lệ 100%.

- Về tổ chức Đoàn thanh niên: Chi Đoàn cơ sở hiện có 20 đoàn viên tham gia sinh hoạt (trong đó có 2 ban đoàn viên là sinh hoạt ghép).

Trên cơ sở quán triệt, triển khai các mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 28/03/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện công tác QLNN về Thanh niên tỉnh Đồng Nai năm 2023, Sở Khoa học và Công nghệ cũng tiếp tục rà soát các nội dung đã thực hiện Quyết định số 5125/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2030, Kế hoạch số 15908/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021 – 2030; nhằm nâng cao nhận thức đối với đội ngũ công chức, viên chức của đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác thanh niên; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của Sở Khoa học và Công nghệ; triển khai các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm phát huy tính xung kích, sáng tạo của thanh niên, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên phát triển toàn diện nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm và sự đóng góp của thanh niên trong quá trình xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể hóa các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 trong lĩnh vực khoa học và công nghệ; động viên, tôn vinh, khen thưởng những cá nhân, tập thể có các đề tài, ý tưởng sáng tạo, sáng kiến hay

được áp dụng trong học tập, lao động sản xuất; các cá nhân là công chức viên trẻ đang làm việc tại các cơ quan nhà nước có thành tích xuất sắc trong rèn luyện, lao động, công tác, có sáng kiến được áp dụng trong cải cách hành chính.

Với yêu cầu việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên phải có trọng tâm, trọng điểm; bám sát các nội dung được phân công theo kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Nai năm 2023 của UBND tỉnh, đảm bảo đúng tiến độ và thời gian quy định; Phân định rõ chức năng quản lý nhà nước về thanh niên với hoạt động của Đoàn thanh niên và các tổ chức của thanh niên. Trên cơ sở đó, ban hành cơ chế, chính sách cho thanh niên phù hợp theo quy định.

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI

1. Mục tiêu 1: Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên

Chỉ tiêu số 1: 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Đảng ủy Sở, Đoàn khối quan tâm, BCH Chi đoàn triển khai đầy đủ, đảm bảo các chương trình, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các tài liệu tuyên truyền về kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, các tài liệu sinh hoạt chi đoàn, tài liệu 4 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên thanh niên, Luật Thanh niên (sửa đổi, bổ sung).

Tập trung giáo dục lý tưởng, truyền thống, giáo dục đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên, bám sát các sự kiện lịch sử, chính trị, văn hóa của đất nước, theo hướng coi trọng hướng giáo dục và tự giáo dục, phát huy truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, bồi đắp tinh thần tự hào dân tộc cho đoàn viên, thanh niên. Tổ chức tham gia nhiều đợt sinh hoạt truyền thống cách mạng, các hoạt động được tổ chức có hiệu quả, có sức lan tỏa.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Chi đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên thông qua nhiều hình thức như triển khai các tài liệu tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt Chi đoàn; Chi đoàn còn duy trì thực hiện chuyên mục “Học tập và làm theo lời Bác” đăng tải và chia sẻ các bài viết về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên Fanpage Tuổi trẻ khoa học và công nghệ Đồng Nai và các trên group Zalo của Chi đoàn.

Về việc nêu gương, Chi đoàn tích cực đề cử các bạn Đoàn viên có thành tích xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và văn hóa công sở cho Đảng ủy.

Đảm bảo 100% ĐVTN được tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

2. Mục tiêu 2: Giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo.

Chỉ tiêu 3: Năm 2023, tăng 8% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; tăng 8% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 6% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ (so với năm 2020)

Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện hồ sơ đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hóa. Năm 2023 trên địa bàn tỉnh hơn 300 đơn đăng ký và 169 văn bằng đã được cấp.

Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4 gồm Chương trình Talkshow “Sở hữu trí tuệ: Phụ nữ trên đường băng thương hiệu Việt” và tôn vinh 22 phụ nữ tiêu biểu trong hoạt động sở hữu trí tuệ, đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai; Tổ chức Hội thảo hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ và triển khai công tác sáng kiến năm 2023; Kế hoạch phối hợp tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về Sở hữu trí tuệ" giai đoạn 2023-2025.

Tổ chức họp Hội đồng công nhận sáng kiến tỉnh Đồng Nai công nhận sáng kiến phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến trên phạm vi toàn tỉnh khối Quản lý nhà nước năm 2023 - Lũy kế đến 10/2023 công nhận được 298 sáng kiến (QLNN: 152 sáng kiến, QLGD: 144 sáng kiến, Sáng kiến toàn quốc: 02 sáng kiến).

Về phát triển số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống: Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ có tổ chức các hoạt động khuyến khích sáng tạo, sáng kiến thông qua các Chương trình, Hội thi như: Chương trình Phát huy sáng kiến sáng tạo trong lao động và học tập, Hội thi Nông dân giỏi ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất nông nghiệp, Hội thi “Giáo viên giỏi ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tỉnh Đồng Nai năm 2023; Cuộc thi "Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai năm 2023" đề khuyến khích dành cho mọi tầng lớp nhân dân tham gia, đặc biệt là tầng lớp thanh niên triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật phục vụ phát triển sản xuất, đời sống, dịch vụ, học tập, vui chơi giải trí.

Về phát triển số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì: Mặc dù không quy định về giới hạn độ tuổi của cá nhân đăng ký chủ nhiệm nhiệm vụ đề tài KHCN cấp tỉnh; tuy nhiên căn cứ thực tế trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, không có nhà khoa học trong độ tuổi thanh niên đăng ký tham gia chủ nhiệm nhiệm vụ KHCN. Nguyên nhân chủ yếu do tổ chức chủ trì luôn lựa chọn các cá nhân có đủ trình độ, năng lực nghiên cứu (thạc sĩ trở lên) và có kinh nghiệm tham gia nghiên cứu trước đó. Do đó, độ tuổi thanh niên tham gia nhiệm vụ KHCN cấp tỉnh chủ yếu với vai trò thành viên nhóm hỗ trợ.

Về việc phát triển số thanh niên làm việc trong các tổ chức KHCN: Việc tuyển dụng, lựa chọn cán bộ nghiên cứu ở độ tuổi thanh niên trong các tổ chức KHCN thuộc thẩm quyền của các tổ chức KHCN. Do đó, Sở Khoa học và Công nghệ chưa có cơ sở để phát triển đối với chỉ tiêu này.

3. Mục tiêu 3: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao

Chỉ tiêu 2: *Hàng năm 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên là học sinh, sinh viên được kết nối với doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp.*

Triển khai thực hiện Nghị quyết 29/2020/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” đã tiếp nhận và thực hiện hỗ trợ cho 07 hồ sơ của các đơn vị trên địa bàn tỉnh; Phát triển cơ sở vật chất – kỹ thuật phục vụ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã xây dựng và đưa vào hoạt động 01 phòng trưng bày sản phẩm và giới thiệu các quy trình sản xuất sản phẩm với diện tích 200m². Khu dịch vụ khởi nghiệp tại Đại học Lạc Hồng hình thành trên cơ sở từ 03 khu làm việc chung (co-working space, Lab B304 và designing space) đã và đang được đưa vào hoạt động với nhiều chương trình đào tạo, tập huấn về kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên, giảng viên.

Tổ chức cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023, trong 06 tháng đầu năm 2023, có 01/36 ý tưởng tham gia của đoàn viên, thanh niên (sinh viên), còn lại nằm trong độ tuổi 30-40 tuổi.

Với việc tổ chức triển khai Ngày Hội Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh Đồng Nai hàng năm, trong đó Cuộc thi Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo là nơi để chọn lựa ra các dự án Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để trao giải, tôn vinh và hỗ trợ kinh phí cũng như kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp. Mục đích để triển khai vào thực tế những sản phẩm đó mang lại hiệu quả kinh phí cho các bên tham gia. Tuy nhiên, việc kết nối giữa thanh niên là học sinh, sinh viên với các quỹ đầu tư mạo hiểm còn hạn chế vì quá trình thương mại hóa sản phẩm, ý tưởng đòi hỏi các bạn thanh niên phải vận hành như một doanh nghiệp, phải am hiểu thị trường, dám chấp nhận mạo hiểm và rủi ro trong kinh doanh,...

4. Mục tiêu 6: Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ tiêu 2: *Đến năm 2030, phần đầu 20% thanh niên trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng và tương đương; 15% thanh niên trong cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý.*

Hiện nay để đảm bảo công tác cán bộ, bao gồm cả việc bổ nhiệm, quy hoạch, giới thiệu nhân sự tham gia các cấp hoặc tổ chức đoàn thể như Công đoàn... đều phải có yêu cầu về trình độ chuyên môn, chính trị phù hợp và được cấp có thẩm quyền kết luận tiêu chuẩn chính trị. Việc này dẫn đến khó khăn trong việc thực hiện quy hoạch cho thanh niên tại Sở Khoa học và Công nghệ nói riêng cũng như các cơ quan hành chính nhà nước nói chung.

Tình hình CBCCVV và người lao động hiện nay của Sở Khoa học và Công nghệ đến thời điểm báo cáo là 126 người, cụ thể:

- Công chức: 45 người
- Viên chức: 80 người
- Hợp đồng lao động: 11 người

- Số thanh niên: 18/126 người (chiếm 14,3%)
- Số thanh niên trong danh sách quy hoạch:
 - + Cấp ủy (Nhiệm kỳ 2025-2030): 0
 - + Cấp Sở, phòng (Nhiệm kỳ 2025-2030): 0
 - + Tổ chức chính trị - xã hội (Chi đoàn Sở KH&CN - Nhiệm kỳ 2022-2024): 7 người
- Số Thanh niên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý:
 - + Cấp ủy: 0
 - + Cấp Sở, phòng: 0
 - + Tổ chức chính trị - xã hội (Chi đoàn Sở KH&CN): 4 người

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác Quản lý nhà nước về thanh niên tỉnh Đồng Nai 06 tháng đầu năm năm 2023 của Sở Khoa học và Công nghệ, kính gửi Sở Nội vụ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận :

- Sở Nội vụ;
 - Giám đốc và các Phó Giám đốc Sở;
 - Lưu: VT, VP
- VPLinh_BethuchienNQ50_2023/3b

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Minh Hậu

Phụ lục

**TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN THANH NIÊN
TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2030**

(Kèm theo Văn bản số số /SKHCN-VP ngày / /2023 của Sở Khoa học và Công nghệ)

S TT	Mục tiêu chỉ tiêu	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Chỉ tiêu giao năm 2023	Kết quả thực hiện đến ngày 30/9/2023	Ghi chú
I.	Mục tiêu 1. Tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cung cấp thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên					
1.	Hàng năm, 100% thanh niên trong lực lượng vũ trang, thanh niên là cán bộ, công chức, viên chức được tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước	Các cơ quan, đơn vị, địa phương	Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan	Đạt 100% chỉ tiêu	100% thanh niên được tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của các cấp ủy Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước	
II.	Mục tiêu 2. Giáo dục, nâng cao kiến thức, kỹ năng; tạo điều kiện để thanh niên bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo					
3.	Đến năm 2030, tăng 15% số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; tăng 15% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 10% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công nghệ (so với năm 2020)	Sở Khoa học và Công nghệ	Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện	Đạt 8% chỉ tiêu số thanh niên được ứng dụng, triển khai ý tưởng sáng tạo, công trình nghiên cứu khoa học phục vụ sản xuất và đời sống; tăng 8% số công trình khoa học và công nghệ do thanh niên chủ trì; tăng 6% số thanh niên làm việc trong các tổ chức khoa học, công	không	

S TT	Mục tiêu chỉ tiêu	Cơ quan chủ trì	Cơ quan phối hợp	Chỉ tiêu giao năm 2023	Kết quả thực hiện đến ngày 30/9/2023	Ghi chú
				nghệ (so với năm 2020)		
III.	Mục tiêu 3. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề và tạo việc làm bền vững cho thanh niên; phát triển nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao					
2.	Hàng năm, 30% số ý tưởng, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên là học sinh, sinh viên được kết nối với các doanh nghiệp, quỹ đầu tư mạo hiểm hoặc được hỗ trợ đầu tư từ nguồn kinh phí phù hợp	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Khoa học và Công nghệ	Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh; Ủy ban nhân dân các tỉnh cấp huyện	Đạt 100% chỉ tiêu	không	
VI.	Mục tiêu 6. Phát huy vai trò của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc					
2.	Đến năm 2030, phần đầu 20% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được đưa vào quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, sở, phòng và tương đương; 15% thanh niên trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đảm nhiệm các chức vụ lãnh đạo, quản lý	Các sở, ban ngành, cơ quan đơn vị và địa phương	Các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan	Đạt 10% chỉ tiêu	04/20 thanh niên giữ chức vụ trong tổ chức chính trị - xã hội (ĐTN)	